

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 21/4, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh về kết quả hoạt động thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Cùng dự có các đồng chí: Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trường Chính trị tỉnh có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường

lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội... Trong giai đoạn 2015 - 2019, Trường đã triển khai 3 chương trình đào tạo cán bộ cấp lý luận chính trị, trung cấp lý luận chính trị - hành chính và trung cấp luật cho 6.177 cán bộ, công chức, viên chức; triển khai 9 chương trình bồi dưỡng cho 5.355 cán bộ. Bên cạnh việc duy trì chương trình bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, từ năm 2017 trường triển khai các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng dành cho cán bộ chủ chốt cơ sở như bồi dưỡng chức danh bí thư, phó bí thư đảng ủy cấp xã; chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã; chủ tịch ủy ban MTTQ cấp xã. Từ năm

2019, Trường triển khai chương trình bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng và phối hợp với Sở Nội vụ biên soạn chương trình, tài liệu, tổ chức bồi dưỡng chức danh trưởng ban pháp chế và trưởng ban kinh tế - xã hội của HĐND cấp xã.

Sau khi các đại biểu thảo luận, phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của Trường Chính trị tỉnh trong những năm qua, đồng thời chỉ ra một số hạn chế như: chưa thật chủ động, tích cực trong việc xác định nhu cầu học tập, chất lượng đào tạo chưa đạt yêu cầu để ra, thiếu thống nhất trong nội bộ nhà trường. Sau khi chỉ các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng dành cho cán bộ Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, người lao động nhà trường cần nghiêm túc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những chủ trương,

quan điểm, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về xây dựng, củng cố hệ thống trường chính trị địa phương theo đúng Quy định số 09 của Ban Bí thư; tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy, hoàn thiện các chức danh từ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp trường đến các khoa phòng, đội ngũ giảng viên. Cùng với đó, phải nghiên cứu hoàn thiện bộ giáo trình chuẩn theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; xây dựng bộ giáo trình bổ sung, nhất là những kiến thức thực tiễn, những tình huống có thể xảy ra ở cơ sở đối với từng chức danh cán bộ. Đội ngũ giảng viên của Trường phải là những người mẫu mực nhất về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, về tri thức, lý luận đồng thời cũng phải mẫu mực trong việc chuyển tải kiến thức thực tiễn cho người học. Sau cuộc làm việc này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà

trường mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, giảng viên, người lao động. Khẩn trương nghiên cứu, rà soát để xác định được nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, từ đó xây dựng thành chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, chất lượng. Tiếp tục đổi mới phương thức dạy và học, lấy người học làm trung tâm, khơi dậy sức sáng tạo, kiến thức thực tiễn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng thời lượng trao đổi, thảo luận và đổi mới việc thi cử; chú trọng đánh giá ý thức, thái độ học tập của học viên khi ra trường. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Trường Chính trị tỉnh tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo các chức danh; quy hoạch lại cơ sở vật chất; thực hiện tốt chức năng nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và tiếp tục nâng cao các tổ chức chính trị trong nhà trường.

THU THỦY

TƯ TƯỞNG CỦA V.I.LÊNIN...

(Tiếp theo trang 1)

sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin trong điều kiện mới, trở thành động lực cho đất nước phát triển.

Mặc dù các lực lượng thù địch luôn dùng nhiều thủ đoạn chống phá, bôi nhọ, xuyên tạc, thậm chí tìm mọi cách phủ nhận song với bản chất khoa học và cách mạng, ngày nay, chủ nghĩa Mác - Lênin đã, đang tiếp tục được vận dụng, bổ sung và phát triển trong thực tiễn đấu tranh của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I.Lênin là dịp để khẳng định những giá trị trường tồn và ý nghĩa lớn lao của chủ nghĩa Mác - Lênin đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, nhân dân ta. Cùng với giai cấp công nhân và nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới, giai cấp công nhân Việt Nam, những người cộng sản Việt Nam tự hào và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với V.I.Lênin - vĩ nhân vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân, nhân dân lao động trên toàn thế giới và Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại. Hơn bao giờ hết, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện đoàn kết, cùng nhau kiên định thực hiện chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, vì mục tiêu: "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 21/4, đồng chí Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Quỳnh Phụ.

Thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thaco - Thái Bình, đến nay, huyện

Quỳnh Phụ đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng được 190,5ha đất nông nghiệp, thu hồi đất của 1.060 hộ dân với số tiền đã chi trả gần 204 tỷ đồng; thực hiện kiểm đếm đất đai, tài sản và cây cối trên đất của 59/94 hộ gia đình thôn Lương Cầu, xã An Cầu; hoàn thành di chuyển đối với các ngôi mộ có chủ; đồng thời, cơ bản hoàn thành thi công hạ tầng đường, vỉa hè, cây xanh, hệ

thống điện và nước khu tái định cư thôn Lương Cầu, xã An Cầu. Kiểm tra thực tế tại khu tái định cư thôn Lương Cầu, xã An Cầu, đồng chí Đảng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Quỳnh Phụ thực hiện đúng nguyên tắc đền bù đối với khu tái định cư; làm rõ căn cứ để điều chỉnh tăng diện tích mỗi lô đất, rà soát lại những hộ đủ điều kiện tái định cư theo quy hoạch và những hộ không đủ điều kiện tái định cư theo quy hoạch, trên cơ sở đó đề xuất phương án quy hoạch các lô đất tái định cư phù hợp với tình

hình thực tế, bảo đảm quyền lợi cho người dân phải được ở tối thiểu bằng hoặc tốt hơn so với trước khi ra khu tái định cư. Đối với diện tích đất nông nghiệp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Quỳnh Phụ giao trách nhiệm đối với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể của các xã tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân trước khi thực hiện các bước chuyển chế thu hồi đất.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư kinh doanh

hạ tầng khu dân cư Đồng Bến, thị trấn Quỳnh Côi. Dự án này được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2010, tuy nhiên do không giải phóng được mặt bằng nên đến nay dự án vẫn chưa được triển khai thực hiện. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh huyện Quỳnh Phụ phối hợp với nhà đầu tư điều chỉnh lại quy hoạch thực hiện dự án; báo cáo rõ những khó khăn, vướng mắc, trên cơ sở đó đề xuất phương án giải quyết tồn tại để sớm triển khai thực hiện dự án.

MINH HƯƠNG

THÁI BÌNH QUYẾT LIỆT...

(Tiếp theo trang 1)

Tính đến 17 giờ ngày 21/4, toàn tỉnh đã thực hiện xét nghiệm 2.613 mẫu bệnh phẩm của người từ nước ngoài về, người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai và người có triệu chứng dịch Covid-19, trong đó hệ thống xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tiến hành xét nghiệm 1.729 mẫu, 884 mẫu xét nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương. Tính riêng ngày 21/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 10 mẫu bệnh phẩm. 100% mẫu đều âm tính với Covid-19. Thái Bình chưa có trường hợp nhiễm Covid-19.

* Tính đến 17 giờ ngày 21/4, khu cách ly tập trung của tỉnh tại Trường Đại học Thái Bình có 8 trường hợp đang cách ly, theo dõi y tế, trong đó có 1 trường hợp mới tiếp nhận là công dân trở về từ nước ngoài. Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng y tế tại đây đã làm các thủ tục kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế; đồng thời tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ngoài ra, trong ngày 21/4, có 5 trường hợp tại khu cách ly tập trung của các huyện, thành phố hoàn thành thời gian cách ly, được cấp giấy chứng nhận trở về gia đình. Như vậy, tính đến thời điểm này, khu cách ly tập trung tuyến huyện không còn trường hợp nào cách ly. Các đơn vị này đã tiến hành khử trùng toàn bộ khu cách ly, chuẩn bị cơ sở vật chất sẵn sàng tiếp nhận người đến cách ly theo yêu cầu.

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý...

(Tiếp theo trang 1)

Hầu hết các đại biểu đều cho rằng bố cục của dự thảo Báo cáo được sắp xếp khoa học, chặt chẽ, đánh giá rõ kết quả thực hiện Nghị quyết

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Các đại biểu cũng cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ và giải pháp, đặc biệt là những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá

phát triển trong nhiệm kỳ tới; đồng thời, đề nghị Tiểu ban Văn kiện tiếp tục nghiên cứu, bổ sung những nhiệm vụ, giải pháp nội dung xây dựng xã hội học tập, xây dựng con người, nhất là đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ, đủ đức, tài để thực hiện thắng lợi Nghị

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng sản phẩm thể mạnh của tỉnh; tăng cường thu hút đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Một số đại biểu cũng góp ý vào các lĩnh vực

văn học nghệ thuật, văn hóa - xã hội, công tác tư tưởng, đồng thời, đề nghị chỉnh sửa một số câu từ, số liệu cho chặt chẽ, sát thực tế.

Các ý kiến góp ý sẽ được Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổng hợp, gửi Tiểu ban Văn kiện.

CÁC ĐỊA PHƯƠNG PHÁT ĐỘNG...

(Tiếp theo trang 1)

60 - 90 con/m², nơi cao 150 - 200 con/m², cá biệt có nơi 300 - 400 con/m². Bên cạnh đó, một số đối tượng như sâu đục thân 2 chấm, bệnh đạo ôn, rầy các loại... vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại, ảnh hưởng đến năng suất lúa xuân.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra, Đồng Hưng phát động chiến dịch phòng, trừ sâu bệnh cho toàn bộ diện tích lúa xuân, từ ngày 23 - 27/4/2020. UBND huyện giao Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện tăng cường kiểm tra đồng ruộng, cử cán bộ về cơ sở hướng dẫn nông dân các biện pháp kỹ thuật phòng, trừ sâu bệnh. Các HTX DVNN cung cấp thuốc trừ sâu

chất lượng, chủ động điều tiết nước trên đồng ruộng hợp lý nhằm bảo đảm công tác phòng, trừ sâu bệnh đạt hiệu quả cao.

* Theo kế hoạch, từ ngày 24 - 27/4, huyện Tiên Hải phát động nông dân tập trung phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ cho 100% diện tích. Dự báo sâu cuốn lá nhỏ trường thành lứa 2 và sâu non tuổi 1, 2 nở rộ nhất từ ngày 22/4 đến ngày 2/5, mật độ trung bình từ 100 - 300 con/m², nơi cao từ 400 - 500 con/m², cục bộ từ 800 - 1.000 con/m². Ngoài ra, rầy non lứa 2 nở rộ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5, mật độ trung bình 500 - 1.000 con/m², nơi cao 2.000 - 3.000 con/m², cục bộ

5.000 - 7.000 con/m²; bệnh đạo ôn hại lá dự báo phát sinh gây hại trên diện tích xanh non, bón thừa đạm và các giống nhiễm như BC15, TBR225, nếp... Để bảo đảm kế hoạch phòng, trừ sâu bệnh cho lúa xuân, huyện Tiên Hải yêu cầu các ngành, địa phương cần thực hiện song hành nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 với bảo vệ sản xuất nông nghiệp. Trong đó, tập trung tuyên truyền các biện pháp phòng, trừ các đối tượng sâu bệnh gây hại, các kỹ thuật để nông dân nắm rõ và triển khai thực hiện. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tăng cường cán bộ kỹ thuật có cơ sở để làm tốt công tác điều tra, phát hiện, có định hướng, dự báo diễn biến sâu bệnh gây hại. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp trên

tăng cường kiểm tra thị trường thuốc bảo vệ thực vật.

* Vụ xuân năm nay, huyện Vũ Thư gieo cấy 7.700ha lúa xuân. Hiện tại, lúa xuân sinh trưởng, phát triển tốt và đồng đều, đang ở giai đoạn phân hóa đồng đều làm đồng. Dự kiến, lúa trở đồng tập trung từ ngày 5 - 15/5.

Theo điều tra của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ đã và đang ra rộ, mật độ bình quân 1 - 2 con/m², nơi cao 4 - 5 con/m², cục bộ 18 - 20 con/m². Mật độ trứng từ 50 - 70 quâ/m², cục bộ 200 - 300 quâ/m²; mật độ sâu non tuổi 1, 2 là 8 - 10 con/m². Mật độ trứng còn tiếp tục gia tăng trong những ngày tới, sâu non tuổi 1 nở rộ từ ngày 23 - 27/4. Đợt sâu non này gây hại trực tiếp bộ lá đồng và

lá công năng, ảnh hưởng rất lớn đến năng suất lúa. Để bảo đảm an toàn cho các trà lúa, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện đề nghị huyện phát động nông dân phun thuốc phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ trên toàn bộ diện tích lúa xuân của huyện từ ngày 23 - 26/4, tổng số diện tích trở trước ngày 5/5 phun từ ngày 23 - 24/4, diện tích lúa trở sau ngày 5/5 phun từ ngày 24 - 26/4. Ngoài sâu cuốn lá nhỏ, nông dân cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, chú ý các đối tượng sâu bệnh hại khác như: rầy, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn. Để bảo đảm được hiệu quả phòng, trừ sâu bệnh, nông dân không được pha trộn quá 3 loại thuốc trong 1 bình; sau phun thuốc 3 giờ nếu gặp mưa phải phun lại thuốc theo đúng nồng độ hướng dẫn.

**CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH
Chung tay phòng, chống dịch Covid-19**



Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thái Bình trao gạo hỗ trợ cho đại lý bán vé xổ số là người khuyết tật và người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

Nhằm chung tay chia sẻ khó khăn với các đại lý bán vé xổ số là người khuyết tật và người cao tuổi phải ngừng bán theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, vừa qua, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thái Bình đã trích từ chi phí kinh doanh để mua gạo hỗ trợ cho các đại lý bán vé xổ số là người khuyết tật và người cao tuổi trên địa bàn tỉnh với tổng số 81 suất gạo, bình quân từ 10 - 15kg/suất. Đây là việc làm rất có ý nghĩa, không chỉ động viên tinh thần mà còn giúp các đại lý bán vé xổ số là người khuyết tật và người cao tuổi trên địa bàn tỉnh vượt qua khó khăn trong thời điểm không có thu nhập do phải ngừng bán vé xổ số. Ngoài việc hỗ trợ gạo, nhằm hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thái Bình còn vận động cán bộ, viên chức, người lao động ủng hộ 1 ngày lương, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Tài sản đấu giá: Xe ô tô 5 chỗ (BKS 17B-0728), như sau: Nhân hiệu: Mazda 626; Màu sơn: Đen; Năm, nước sản xuất: 2002. Việt Nam; Loại nhiên liệu: Xăng; Số khung: GE22S1NH001315; Số Máy: FS-377710; Đăng kiểm đến 14/02/2020.

Bản và hồ sơ: Từ ngày 24/4/2020 đến 17h30 ngày 06/05/2020 tại Cục Thống kê tỉnh Thái Bình. Xem tài sản: Trong 02 ngày 05/05/2020 đến 06/05/2020; Giá khởi điểm: 53.440.000 đồng; Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng và tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng/hs. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 07/5/2020 đến 17h30ph ngày 08/05/2020. Thời gian tổ chức: 08h30ph ngày 09/5/2020 (thứ bảy), tại: Phòng họp của Cục Thống kê tỉnh Thái Bình; Hình thức: Bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng. Phương thức: Trá giá lên.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, có khả năng tài chính thì được đăng ký tham gia đấu giá. Liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Hùng Vương. ĐT: 0865.866442.

HOÀNG LANH

Thâu đêm “tìm” Covid-19

Tư cách ly với gia đình, lấy cơ quan là nhà, làm việc thâu đêm hay những bữa ăn vội... là việc đã trở nên quen thuộc đối với cán bộ, bác sĩ, kỹ thuật viên Khoa Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh, Thăm dò chức năng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Từ khi hệ thống xét nghiệm phát hiện Covid-19 chính thức đi vào hoạt động, công việc vất vả hơn những cán bộ, bác sĩ, kỹ thuật viên của Khoa luôn nỗ lực, trách nhiệm để cho ra kết quả xét nghiệm sớm nhất. Bởi họ hiểu rằng, phía sau rất nhiều người đang đợi chờ, chỉ một phút lơ là, chậm trễ sẽ làm ảnh hưởng đến việc khoanh vùng dập dịch, cách ly, điều trị khi không may có người nhiễm Covid-19.

Đã nhiều ngày nay, Khoa Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh, Thăm dò chức năng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh luôn sáng đèn cả khi đã hết giờ làm việc. Cán bộ, bác sĩ, kỹ thuật viên ở đây đã quen với việc làm thâu đêm. Mỗi người một nhiệm vụ từ nhận mẫu, tách chiết mẫu, pha mix, xét nghiệm. Trước kia, khi chưa có hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử Realtime - PCR tự động Cobas 4800 (kỹ thuật sinh học

phân tử) công việc của cán bộ Khoa Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh, Thăm dò chức năng là đi lấy mẫu xét nghiệm của người nghi nhiễm tại cộng đồng, bệnh viện hoặc người tại các khu cách ly, chuyển mẫu lên Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương. Hiện nay, việc xét nghiệm được thực hiện tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, do đó việc lấy mẫu tại cộng đồng, bệnh viện được chuyển cho các cơ sở y tế, cán bộ Khoa chỉ lấy mẫu tại các khu cách ly tập trung của tỉnh. Tuy nhiên, không vì thế mà khối lượng công việc của họ giảm. Khi số lượng người nghi nhiễm mới và người từ vùng có dịch về địa phương tăng, họ lại tất bật thực hiện xét nghiệm nhằm sớm cho ra kết quả. Cán bộ của Khoa phải túc trực 24/24 giờ bên hệ thống xét nghiệm.

Bác sĩ Phạm Thị Thu Hà, Trưởng khoa Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh, Thăm dò chức năng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Hàng ngày, công việc của cán bộ Khoa là thực hiện xét nghiệm phát hiện Covid-19 và phải làm các mẫu xét nghiệm máu, rồi loạn chuyển hóa... của người bệnh đến khám tại Trung tâm. Khối lượng công việc nhiều, 25

cán bộ của Khoa chia làm các nhiệm vụ khác nhau, trong đó 8 cán bộ, y bác sĩ được đào tạo về sinh học phân tử được phân nhiệm vụ xét nghiệm Covid-19. Thời điểm đầu tháng 4, khi hệ thống xét nghiệm chính thức vận hành, mỗi ngày Khoa phải xét nghiệm 200 mẫu. Hầu hết cán bộ của Khoa đều có con nhỏ nhưng không có thời gian về nhà. Nhiều người phải ở lại cơ quan cả tuần. Nhiệm vụ phòng, chống dịch là cấp bách nên ai cũng hiểu và nỗ lực hết mình để cho ra kết quả nhanh nhất với tinh thần sớm phút nào quý phút ấy.

Công việc vất vả, áp lực, đôi mắt với nguy cơ lây nhiễm khi tiếp xúc trực tiếp lấy dịch họng, dịch tỵ hầu của người nghi nhiễm Covid-19. Thế nhưng, họ vẫn luôn bình tĩnh, lạc quan, vững vàng hướng người trở về từ vùng dịch yên tâm, phối hợp tốt với cán bộ, bác sĩ phục vụ tại khu cách ly.

Cử nhân xét nghiệm Nguyễn Văn Đăng, Khoa Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh, Thăm dò chức năng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chia sẻ: Công việc của tôi tại Khoa là đi lấy mẫu và xét nghiệm máu của người nghi nhiễm Covid-19. Nhiều khi 2 - 3



Cán bộ Khoa Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh, Thăm dò chức năng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh vận hành hệ thống xét nghiệm.

giờ đêm phải xuống khu cách ly tập trung lấy mẫu. Dù công việc luôn tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao nếu không may bị lây nhiễm nhưng ai cũng nhận thức được tầm quan trọng của công việc mình đang làm, vì thế mọi người đều nỗ lực, cố gắng. Đến giờ, tất cả đã quen với guồng quay của công việc, không thấy áp lực như thời gian đầu. Con nhỏ, nhà xa, nhờ gia đình không về được nhưng tôi lại nhận được sự quan tâm, động viên của Trung tâm, nhiều cán bộ công đoàn đã thay phiên nhau lo việc ăn uống để chúng tôi có thêm thời gian

làm việc, đó là nguồn động viên giúp chúng tôi hoàn thành công việc, góp một phần nhỏ chung tay phòng, chống dịch.

Cuộc chiến nào cũng khó khăn, gian khổ và cuộc chiến chống dịch Covid-19 cũng vậy. Là những người tuyến đầu chống dịch, cán bộ, bác sĩ, kỹ thuật viên luôn sẵn sàng dấn thân để bảo đảm sức khỏe, an toàn tính mạng cho nhân dân. Việc làm của họ đã chạm tới trái tim nhiều người, nhân lên sự tự hào về những chiến sĩ mặc áo blouse trắng.

HOÀNG LANH